
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี ๒๕62 

วันพุธที่   27   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา 

******************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายดวง  แก้วตา    ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมาน  แอตาล    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายศกัดิ์ชัย  ภักดีฉนวน   เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายปรีชา  บัวบาน    นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา 
5. นายอาณัติ  สุภาพ    รองนายกเทศมนตรี 
6. น.ส.ธชาษร  ใจแสน    รองนายกเทศมนตรี 
7. นายเยี่ยม  แก้วกอง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
8. นายอิศรา  เนตรสุวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
9. นายวิชาญ  ประสิทธิ์ผล   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
10. นายปรีชา  ปีตวัฒนกุล   สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  ๑ 
11. นายสมโพช  สุขสม    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
12. น.ส.สมศรี  กลิ่นนิ่ม     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
13. นางศิริขวัญ  สุภาพ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
14. นายปรีชา  สุขจิต    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
15. นางสาวสโรชา มณีเพชร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
16. นายสนธยา  สารเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไฉน  สารเจริญ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายอนศุักดิ์  คงกำเหนิด    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
2. นางสุดพาพร  หินอ่อน    ผู้อำนวยการกองคลัง 
3. นายบัญชา  ชูบาล    ผู้อำนวยการกองช่าง 
4. นางศิริกาญจน์ สุภาพ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
5. นายเตชพงศ์  เรืองขันธ์   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
6. นางสาวนันทพร เย็นสงค ์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. นางสาวนุชนาฏ  จันทร์หอม   ผู้ช่วยบุคลากร 



 

๒ 

8. นางสาวฐิติวรรณ   เนตรสุวรรณ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐   น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม   นายดวง   แก้วตา  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  ๒๕62 วันพุธที่  27  
กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา   ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
 

ประธานสภาฯ         วันนี้ คุณไฉน  สารเจริญ เลขนุการนายกเทศมนตรี   ขอลา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  
ประจำปี  ๒๕61  เมื่อวันศุกร์ที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61  )   

 

ประธานสภาฯ - ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้แก่สมาชิกฯ ไปแล้ว   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะตัด
ทอน เพ่ิมเติม หรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ขอให้ท่านตรวจสอบไปแต่ละหน้า ถ้าไม่มี
ผมขอถามมติว่าท่านสมาชิกจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่  ท่านใดรับรองโปรดยก
มือขึ้น 

   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่ม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2562 

 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญท่านสมาชิก กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี 2561 ว่าจะมีกี่สมัย และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 จะ
เริ่มเมื่อใด ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

 

สท.ศิริขวัญ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางศริิขวัญ สุภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา เขต 2 ดิฉันขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ 4 สมัย คือ 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

ประธานสภาฯ  - ผมขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 



 

๓ 

สท.สโรชา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวสโรชา มณี
เพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา เขต 2 ขอรับรองตามที่คุณศิริขวัญ สุภาพ สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 2 เสนอ 

 

สท.สนธยา - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนธยา  สารเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา เขต 2 ขอรับรอง ตามที่คุณศิริขวัญ สุภาพ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 เสนอ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าท่านเห็นชอบ
หรือไม่ ตามที่ คุณศิริขวัญ สุภาพ ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.
2562 ไว้ 4 สมัย และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ไว้ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน 30 วัน แล้วนั้น หากท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้นด้วยครับ 

 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

ประธานสภาฯ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอให้นายอาณัติ   สุภาพ  
รองนายกเทศมนตรี  ชี้แจงแทน 

 

รองอาณัติฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอาณัติ   สุภาพ  
รองนายกเทศมนตรี ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หลักการ ตามที่ สภาเทศบาลตำบลวัง
ศาลา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของทุกแผนงานไว้
แล้วนั้น ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการใช้จ่ายไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว แต่ปรากฏว่า มีงบประมาณบางหมวดบางประเภทมีเงินไม่
เพียงพอกับการใช้จ่าย แต่มีความจำเป็นต้องจ่าย นั้น  เหตุผล เนื่องจาก  อำเภอท่าม่วง แจ้ง
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (ตาม
หนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๒๓.๙/ว๒๗๑  ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ) 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ้ง ปฏิบัติตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่  

   ๑๗ และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน)  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  โดย
กำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 



 

๔ 

Reader)  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  คณะผู้บริหารฯ จึงพิจารณาเห็นว่าควรจะ
โอนเงินงบประมาณเพ่ิมในบางหมวดบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องจ่าย โดยโอนลดจาก
บางหมวดบางประเภทที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายหรือเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
สำหรับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ 

- ประเภทวัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
ธงชาติ ฯลฯ  และอ่ืนๆตามความจำเป็นของส่วนงานนี้  ปัจจุบันคงเหลือ  ๒๐๘,๓๔๕ 
บาท  ขอโอนลด  ๓,๕๐๐.- บาท 

รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสง ภายใน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๗๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจดัซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได ้

   -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz 
   -  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volt, ๓ 
Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หน้าที่ ๒๑ 
ลำดับที่ ๕๘) 
๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๑,๔๐๐.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 



 

๕ 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได ้

   -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz 
   -  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volt, ๓ 
Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หน้าที่ ๒๑ 
ลำดับที่ ๕๘) 

   ๓. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๗๐๐.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได ้

   -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz 
   -  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volt, ๓ 
Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หน้าที่ ๒๑ 
ลำดับที่ ๕๘) 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๗๐๐.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได ้

   -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz 
   -  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 



 

๖ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volt, ๓  
Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หน้าที่ ๒๑ 
ลำดับที่ ๕๘)รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธานสภาฯ - ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกท่านใดจะ
ซักถามอะไรบ้าง เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ - ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดครับ 
 

ปลัดเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอ อภิปรายเพ่ิมเติม
เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน  
2560 ข้อ 17 โดยที่การขอรับบริการของประชาชน ห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอ่ืนเพ่ือประกอบคำร้องหรือคำ
ขอรับบริการในเรื่องต่างๆ โดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องใช้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร แต่
เพ่ือความสะดวกเวลามาติดต่อราชการต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านกรณีไปติดต่อขอรับบริการจาหน่วยงานของรัฐ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ 
ครับ 

 

ประธานสภาฯ - ท่านปลัดได้อภิปรายเพ่ิมเติมไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอถามมติที่ประชุมนี้ว่าท่านเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ 

  



 

๗ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ตำบลวังศาลา 

 

ประธานสภาฯ - เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอให้ นางสาวธชาษร  
ใจแสน  รองนายกเทศมนตรี  ชี้แจงแทน 

 

รองธชาษรฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวธชาษร  ใจ
แสน  รองนายกเทศมนตรี ขอรับความเห็นชอบอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา หลักการ ตามที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา ซึ่งได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้จัดทำโครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคล ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำวังศาลา เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง นั้น  เหตุผล 
เนื่องจาก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา เป็นสถานี
อนามัยที่ได้รับพระทานนามจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
จึงคงไว้ซึ่งความสะอาดและความสวยงามสมพระเกียรติอยู่เสมอ ยังขาดครุภัณฑ์ในการสูบน้ำ
เพ่ือใช้ในการดำเนินการต่างๆ ของสถานีอนามัย และการดำเนินโครงการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตำบลวังศาลา ในกิจกรรมติดตามเยี่ยม
ผู้สู งอายุแต่ละรายของ Care Giver ตาม Care Plan มีความจำเป็นต้องใช้ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้  
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มสูบน้ำบาดาลจำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นเครื่องปั๊มสูบน้ำบาดาลมอเตอร์ใช้ไฟฟ้า 

- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว 

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร /ชั่วโมง 

- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร 

- อุปกรณ์ประกอบของปั๊มสูบน้ำ ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 



 

๘ 

         (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) 

๒. ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง  

เป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบอัตโนมัติ 
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
- จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิต,ชีพจรและเวลาที่วัด ได้

ชัดเจน 
- สามารถวัดค่าความดันบน SYS ๖๐ –๒๐๐ ม.ม.ปรอท หรือ ดีกว่า 
- สามารถวัดความความดันล่างDIA ๔๐ – ๑๒๐ ม.ม.ปรอท หรือ ดีกว่า 
- สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ๔๐ – ๑๖๐ ครั้ง /นาที หรือ ดีกว่า 
- มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสำหรับบันทึกค่าความกันพร้อมวันที่และเวลา 

     (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)  

   รวมทัง้สิ้น ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน  ๓๔,๕๐๐.- บาท (สามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่ งก ารจัดซื้ อครุภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว  เป็ น อำน าจอนุ มั ติ ของสภ าท้ อ งถิ่ น  ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ วรรคสาม 
การใช้จ่ายเงินบำรุง (๕) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอนุมัติ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรบ้าง ถ้าไม่มีผม
ขอถามมติที่ประชุม โปรดยกมือครับ 

  

 มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอ ญัตติ
ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ



 

๙ 

เครื่องเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา เนื่องจากระบบเครื่องเสียงของเดิม
ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้บางจุด 

 

ประธานสภาฯ - ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 จึงอนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้ได้ 
 

ประธานสภาฯ 6.1 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หลักการ ตามที่ สภาเทศบาลตำบลวัง
ศาลา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไว้ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท  ไว้แล้วนั้น เหตุผล สำนักปลัดเทศบาล   จะดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  เนื่องจาก
ระบบเครื่องเสียงเดิมเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้บางจุด  ประกอบกับชุดเครื่องขยาย
เสียง (Powermixer)  ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ   คณะผู้บริหารฯ จึงพิจารณาเห็นว่า ควร
จะรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิม  ในหมวดค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  ดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง   
-  ประเภทสำรองจ่าย  ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือ
มีความจำเป็นเกิดข้ึน หรือในกรณีท่ีหน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้  
หรือแม้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือ
รายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติฯ ปัจจุบันคงเหลือ  ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลด  ๑๐๗,๐๐๐  บาท รวมโอนลด เป็นเงิน  ๑๐๗,๐๐๐.- (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาท
ถ้วน)  เพื่อโอนเพิ่ม ดังนี้ 
 

   โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์   
 - ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาล  ตั้งไว้  ๑๐๗,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เครื่องขยายเสียง (Power mixer)  ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ 
 - ไมค์ลอย ระบบความถ่ี UHF มีระยะทำการไม่น้อยกว่า  ๓๐ เมตร  จำนวน ๑ คู่ 



 

๑๐ 

 - ตู้ลำโพง  ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘ นิ้ว  จำนวน ๔ ดอก 
 - สายลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐ เมตร 
 - สายชุดควบคุมไมค์คอนเฟอร์เรนซ์  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  
 - ขาไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน  ๒ ตัว 
 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ขนาดไม่ต่ำกว่า  ๓,๐๐๐ ANSI Lumens  
(ราคาที่กำหนดไว้รวมค่าดำเนินการติดตั้งแล้ว)  ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  -ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงจบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ 
 

   - เชิญคุณสมโพช สุขสม ครับ 
 

สท.สมโพชฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโพช  สุขสม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สำหรับการดำเนินการปรับปรุงซ่อมระบบเครื่องเสียงภายในห้อง
ประชุม ผมเห็นด้วยครับเพราะห้องประชุมนี้ นอกจากจะใช้ในการประชุมสภาเทศบาล แล้ว
ยังใช้ในการประชุมหารือในข้อราชการต่างๆ และยังมีกลุ่มต่างๆในตำบลวังศาลาขอใช้ในการ
ประชุม 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม โปรดยกมือครับ 
  

 มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้บริหารชี้แจงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พักหมู่ ที่  7  (บริ เวณ ที่ ดิ นคุณ ไพลิน  พุฒ ตาล และ คุณ สุพจน์  พุฒตาล )  เชิญ ท่ าน
นายกเทศมนตรีครับ 

 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอให้ผู้อำนวยการกอง
ช่างชี้แจงครับ 

 

นายบัญชาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การดำเนินการฝังท่อ
ระบายน้ำของหมู่ที่ 7ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดปัญหาภายในหมู่บ้าน ผมขอให ้
คุณสมโพช ฯชี้แจงปัญหาภายในของหมู่บ้านครับ 

 



 

๑๑ 

สท.สมโพชฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สาเหตุที่ไม่สามารถฝังท่อ
ระบายน้ำได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน เจ้าของใหม่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และ
ยังไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของใหม่ได้ครับ 

 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมรับจะดำเนินการติดต่อ
เจ้าของที่ดินใหม่ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้บริหารชี้แจงการแก้ไขปัญหากิจการประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสือ 
 

นายกเทศมตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
ชี้แจงครับ 

 

บัญชา ฯ -   เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากท่ีมีการประชุมแก้ไข
ปัญหากิจการประปา หมู่ที่ 4 นอกรอบ สรุปปัญหาของกิจการน้ำประปา หมู่ที่ 4 ได้ดังนี้ 1) 
ระบบประปาเป็นระบบกรองน้ำบาดาล รองรับจำนวนครัวเรือนได้ 250 ครัวเรือน แต่ขณะนี้
ให้บริการน้ำประปา 434 ครัวเรือน  2) บ่อบาดาลเป็นบ่อขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ใช้ซัมเม
ริส์ขนาด 5 แรงม้า สูบด้วยท่อขนาด 2 นิ้ว  3) น้ำดิบจากบ่อบาดาล มีคุณภาพต่ำ มีตะกอน
สนิม และคราบขาว  4) พ้ืนที่ดำเนินการในวัดหนองเสือ  ประมาณ 2 งาน ไม่สามารถขยาย
เพ่ิมได้  เสนอประเด็นการแก้ไข ได้ดังนี้ 1)ให้ผู้ใหญ่บ้าน/และสมาชิกสภาเทศบาล คุยทำ
ความเข้าใจกับชาวบ้านที่ใช้ประปา 2 ระบบ ขอให้ตัดระบบประปาหมู่ที่ 4 ออก เพ่ือเป็นการ
ลดจำนวนผู้ใช้น้ำประปา ให้เหลือ 200 ครัวเรือน 2) หอถังมี 2 ลูกสามารถตัดถังแบ่งกรอง
เป็นแบบแคปซูล (แบบหมู่ที่ 5) กับกรองแบบถังแชมเปญ และแบ่งโซนการใช้น้ำ หากตัดโซน
ให้พอใช้ก่อน แล้วค่อยบริหารคุณภาพน้ำ 3) ขึ้นค่าน้ำประปาเป็น 6 บาทต่อหน่วย เพ่ือให้
พอดีกับรายจ่าย 4) ขอให้ตัดผู้ใช้น้ำรายที่เป็นบ้านเช่า บ้านจัดสรร โรงงาน โรงแรม รวมทั้ง
หมู่บ้านวังศาลาการ์เด้น    

  

ประธานสภาฯ - ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงปัญหาและแนวทางการแก้ไขกิจการประปา หมู่ที่ 4 จบแล้วมี
ท่านใดสงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกหรือไม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   เรื่องของกิจการประปา
หมู่ที่ 4 ทางเทศบาลไม่สามารถผลิตน้ำให้คุณภาพดีเหมือนประปาภูมิภาค ทำได้แต่เพียงขยาย
เขตประปาภูมิภาคให้ประชาชนในตำบลวังศาลาได้ใช้นำประปาภูมิภาคอย่างทั่วถึงเท่านั้น 

 

ประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้ใช้บ่อน้ำบริเวณหลังวัดหนองเสือซึ่งเป็นบ่อที่เจ้าของขุดหน้าดินขาย จนถึงตาน้ำ
มีน้ำที่ใสสะอาดดี เชิญคุณสมโพช  สุขสม ครับ 

 

 สท.สมโพชฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมไม่เห็นด้วยกับการใช้น้ำ
ในบ่อครับเพราะใช้ไประยะหนึ่งน้ำจะแห้ง และบ่อลักษณะนี้เป็นบ่อเปิดความสะอาดของน้ำ
และคุณภาพของน้ำไม่เท่าบ่อบาดาล 

 

ประธานสภาฯ - เชิญคุณสนธยา สารเจริญ ครับ 
 



 

๑๒ 

สท.สนธยาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสนธยา  สารเจริญ 
สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอสอบถามเรื่องน้ำประปาหมู่ที่ 9 ที่ไม่ไหลบ่อยๆ เทศบาลฯมีแนวทาง
ในการแก้ไขอย่างไร 

 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้หมู่ที่ 9 ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า จำนวน 600,000.- บาท เพ่ือขยายเขตประปาภูมิภาค 

 

สท.สนธยาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แล้วในส่วนของประปา
หมู่บ้านจะมีการแก้ไขหรือไม ่

 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องประปาหมู่ที่ 9 ครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของการดำเนินงาน
ประปาหมู่ที่ 9 เราได้มีการประชุมหารือกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว และได้ข้อสรุปว่าจะใช้น้ำประปา
ภูมิภาคทั้งหมู่  เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และเงินของกองทุนไฟฟ้ามิ
ได้มาดำเนินการในส่วนของประปาหมู่บ้านครับ  

                                                                                                                                                                                                                                                 

ประธานสภาฯ - ผมขอติดตามเรื่องการจัดเก็บภาษีของตลาดโรงเกลือ เชิญให้ท่านผู้อำนวยการกองคลัง 
ชี้แจงครับ 

 

นางสุดพาพรฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงดังนี้ค่ะ 
ตามที่ทางตลาดโรงเกลือได้ยื่นแบบการเสียภาษีมาที่กองคลัง มีจำนวน 121 แผง แผงว่าง 
26 แผง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับการยื่นชำระภาษีกับทางสรรพกร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
366,497.- บาท ซึ่งสำหรับข้อมูลสามร้อยแผง ดิฉันไม่สามารถชี้แจงได้เนื่องจากขณะที่มี
การออกสำรวจแผงภายในตลาดโรงเกลือนั้นดิฉันไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่เทศบาลตำบลวังศาลา 
ดิฉันได้ไปช่วยราชการอยู่ที่ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุญาตให้ท่านปลัดช่วยชี้แจงแทนค่ะ 

 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ 
ตามท่ีเราได้ออกไปสำรวจแผงภายในโรงเกลือนั้น ทางโรงเกลือแจ้งว่าวิธีการนับแผงของเราไม่
ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้เราก็เก็บภาษีตามที่ทางตลาดโรงเกลือยื่นแบบมาก่อน หลังจากนั้นเราก็ทำ
หนังสือขอสงวนสิทธิ์ไปยัง สถานีตำรวจภูธรท่าม่วง ซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน 

  หาข้อเท็จจริง หากการสอบสวนเสร็จสิ้นผลปรากฏว่าทางตลาดโรงเกลือต้องจ่ายภาษีเพ่ิม 
เทศบาลก็จะดำเนินจัดเก็บภาษีในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน 

 

ประธานสภาฯ - ท่านปลัดได้ชี้แจงจบแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือมีคำถามหรือไม่ เชิญรองอาณัติ  สุภาพ ครับ 
 

รองอาณัติฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับแผงของตลาด
โรงเกลือ  จำนวน 327 แผง เป็นการสำรวจที่ถูกต้องครับเพราะมีพนักงานของตลาดโรงเกลือ
พาเดินนับแผง และผู้จัดการตลาดโรงเกลือลงชื่อรับรอง ซึ่งผมมีเอกสารชัดเจนครับ 

 



 

๑๓ 

ประธานสภาฯ - ขอเอกสารให้ท่านปลัดพิจารณาครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ - ผมขอเรียนท่านรองอาณัติ ว่าจะนำเอกสารที่ท่านรองอาณัติให้มาเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมหลังจาก
นี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางตลาดโรงเกลือแจ้งเอกสารเท็จผมก็จะดำเนินการต่อไป  

 

ประธานสภาฯ - ผมขอให้ท่านปลัดช่วยดำเนินการติดตามเรื่องของการจัดเก็บภาษีของตลาดโรงเกลือด้วยครับ 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางเทศบาลก็มีอำนาจ
หน้าที่ตามขอบเขตของกฎหมายและไม่ได้นิ่งดูดาย ติดตามเรื่องตลอดมาเพียงแต่ต้องทำตาม
ขั้นตอน กรณีที่มีการยื่นชำระภาษีทางเทศบาลก็จะต้องดำเนินการรับชำระภาษีไปก่อนแต่หาก
มีการเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นเทศบาลก็ต้องดำเนินการไปตามขึ้นตอน 

 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ เชิญคุณศิริขวัญ สุภาพ ครับ 
 

สท.ศิริขวัญฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามเรื่อง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จะมีการดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อไรอย่างไร 

 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
 

ปลัดเทศบาล - เรียนท่ านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ ทรงเกียรติทุกท่ าน  ตามหนั งสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลวังศาลาจึงได้ ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และด้วยขณะนี้งบประมาณไม่เพียงพอต้องโอน
งบประมาณเพ่ิม ผมจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ครับ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ เชิญคุณสโรชา มณีเพชร 
 

สท.สโรชาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะของหมู่ที่ 3 ซึ่งมีชำรุดหลายจุด โดยเฉพาะตรงบริเวณทางแยกที่มีรถสัญจรไปมา
ตลอดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย 

 

นายบัญชาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเรียนว่าไฟฟ้าที่ดับ
บางจุดเกิดจากอุบัติเหตุรุชนเสาไฟ และคดีความยังไม่สิ้นสุดยังหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่ได้ครับ 

 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หากมีไฟฟ้าจุดใดขัดคล่อง
ขอให้ท่านสมาชิกแจ้งที่กองช่างได้เลย เพ่ือจะได้ดำเนินการแก้ไขตามลำดับ 

 

นายบัญชาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตเชิญท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านเข้าไลน์กลุ่มกองช่าง เพ่ือความสะดวกตรวจสอบว่าจุดที่ท่านแจ้งไว้นั้นทาง
กองช่างดำเนินการแก้ไขให้แล้วหรือยัง เพราะกองช่างจะทำงานและรายงานผลทางไลน์ครับ 

 



 

๑๔ 

สท.สโรชาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเสนอว่าในระหว่าง 
 รอการดำเนินคดีเสร็จสิ้น ขอให้ติดไฟโคมไปก่อน เพราะช่วงนี้รถบรรทุกเยอะจะเกิดอุบัติเหตุได้ 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมจะให้แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นคือ เสาไฟฟ้าต้นไหนที่ติดตั้งได้ให้ดำเนินการเลย ส่วนเสาไฟฟ้าต้นที่หักให้ตามเรื่องจาก 
สภ.ท่าเรือหากไม่สามารถหาผู้รับผิดได้ให้ทาง สภ.ท่าเรือ ทำหนังสือแจ้งเทศบาลฯเพ่ือเราจะได้
ดำเนินการต่อไป 

 

ประธานสภาฯ - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะจบแล้ว มีสมาชิกท่านได้จะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ เชิญคุณอิศรา 
เนตรสุวรรณ 

 

สท.อิศราฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระอ่ืนๆนี้ ผม
มีเรื่องจะติดตามสอบถามและเสนอแนะ ด้วยกัน 3 เรื่องคือ 1)ขยะตรงบริเวณสามแยกหนอง
เสือมีเยอะมากทำให้ภูมิทัศน์บริเวณนั้นดูไม่น่ามอง ผมจึงอยากให้ทางเทศบาลดูแลความ
สะอาดครับ 2) ขอให้เร่งสรรหาบุคลากรทันตกรรม เพราะที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติของ
เราเคยเป็นอนามัยที่มีชื่อเสียงในด้านนี้เครื่องมือเรามีครบ แต่ขาดบุคลากร 3)เรื่องการซ่อมหอ
นาฬิกา อยากทราบว่าดำเนินการขึ้นขั้นตอนไหนแล้ว  

 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอชี้แจงที่ละข้อดังนี้ 1) 
เรื่องของขยะบริเวณสามแยกหนองเสือ ผมจะเร่งดำเนินการให้ครับ 2) เรื่องบุคลากรทางทัน
ตกรรม ตอนนี้ยังไม่มีบุคลากรโอนย้ายมาและค่อนข้างหายาก แต่ทางโรงพยาบาลจะส่ง
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมมาบริการประชาชนที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯทุกวันพุธที่ 3 ของ
เดือน เราจะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 3) เรื่องซ่อมหอนาฬิกา 
จะเป็นการซ่อมแซมโดยใช้ระบบเดิมและจะดำเนินการหลังจากทำตะข่ายกันนก ของสำนักงาน
เทศบาลฯ ขณะนี้ดำเนินการทาสีปรับปรุงอาคารสำนักงาน  

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามอะไรบ้าง    ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุม เวลา   11.00  น. 
 
 

               (ลงชื่อ)         นนัทพร  เย็นสงค์          ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                ( นางสาวนันทพร  เย็นสงค ์) 
                                               เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 
 
 

             (ลงชื่อ)         ศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน         เลขานุการสภาฯ /ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                      ( นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ) 
                                             ปลัดเทศบาล 

 



 

๑๕ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

.               วันพุธที่ 13  มนีาคม  2562 เวลา 09.00 น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลวังศาลา ได้มาตรวจรายงานการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่มีข้อแก้ไขใดๆ                                        . 
.                                                                                                                                         . 
.                                                                                                                                         . 
 
 

 (ลงชื่อ)           ดวง  แก้วตา            ประธานกรรมการ 
(นายดวง  แก้วตา) 

 
 

     (ลงชื่อ)         สมาน  แอตาล          กรรมการ                (ลงชื่อ)     วิชาญ  ประสิทธิ์ผล    กรรมการ 
                   (นายสมาน  แอตาล)         (นายวิชาญ  ประสิทธิ์ผล) 
 
 
 
 
 

  สภาเทศบาลตำบลวังศาลา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่    23  พฤษภาคม  2562                                . 

 
 

(ลงชื่อ)          ดวง  แก้วตา                  . 

(นายดวง  แก้วตา) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา 

 


